

## การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น



การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น ร่วมกับคณะฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเป็น **วิทยากร** ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและสังคม บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ พันธกิจ 3 ด้าน คือ

1. **ด้านการเรียนการสอนมีการบูรณาการ** มีการบูรณาการกับการสอนหรืองานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและสังคม การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

# การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น

ผู้สอน ผศ.อัษฎายุทธ มาศแก้ว จัดให้มีกิจกรรมในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ให้นักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ออกแบบแบบสอบถามในกิจกรรมโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 13 มีนาคม ณ ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นักศึกษาออกแบบแบบสอบถามแบบดิจิทัล จาก google form เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการ จัดโครงการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของชุมชน

**2. ด้านการวิจัย** มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการ กับงานการวิจัย ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ วิเคราะห์ผลจาก google form เพื่อสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการ จัดโครงการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของชุมชน

**3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** กิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและสังคม โดย มีการอบรมอาชีพการทำตะกร้าจากใบมะพร้าว / เส้นพลาสติก การทำลูกประคบสมุนไพร และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าภายในชุมชน โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก และอาจารย์รวมถึงนักศึกษาให้ความรู้กับคนในชุมชน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ คอยเป็นพี่เลี้ยง และผู้ช่วยวิทยากร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมการดำรงคงอยู่ของคนในชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน